

แนะบิบบมหาลัยสงงานวิจัยเข้าคล้งข้อมูล

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ย. 2558

อดีตเลขาธิการ วช. เผยเก็บข้อมูลงานวิจัยของประเทศเข้าคล้งได้แค่ 80% ส่วนที่เหลือยังกระจัดกระจาย แนะรวมบขใหญ่ พรอมใช้ประโยชน์ประเมินภายนอก บิบบมหาลัยสงงานวิจัยเข้าคล้ง

วันนี้ (5 พ.ย.) ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากการที่ วช. ได้จัดทำคล้งข้อมูลงานวิจัยไทย โดยเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th นั้น ขณะนี้มีข้อมูลอยู่ในคล้งแล้วประมาณ 370,000 เรื่อง คิดเป็นประมาณ 80% ของงานวิจัยทั้งประเทศ ส่วนผลงานวิจัยที่เหลือยังถูกจัดเก็บอยางกระจัดกระจาย บางชิ้นก็อยู่ที่ตัวผู้วิจัยเอง บางส่วนถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของคณะในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ได้ถูกรวบรวมมาเก็บไว้ที่เดียวกัน จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการค้นหา หรือ นำไปพัฒนาต่อยอด นอกจากนี้ยังพบปัญหาการใช้คำศัพท์ในการวิจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล หรือเกิดความซ้ำซ้อนในชื่อเรื่อง และตัวงานวิจัย จึงอยากไหหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเข้มาเชื่อมโยงกับคล้งข้อมูลงานวิจัยไทย ซึ่ง วช. พรอมที่จะไหความร่วมมือในการเชื่อมตอฐานข้อมูล

“ก้าวตอไปในการพัฒนางานวิจัยของประเทศ ควรจะมีการบูรณาการการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย โดยดูงานวิจัยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และยังเป็นปฏิการบิบบให้สถาบันการศึกษาเข้มาไว้ในคล้งข้อมูลงานวิจัยไทย ซึ่งจะทำใหงานวิจัยที่จะผลิตขึ้นมาใหม่มีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขณะเดียวกันในการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็สามารรถตรวจสอบข้อมูลงานการวิจัยเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยได้งายขึ้นด้วย” ศ.นพ.สุทธิพร กล่าว

ด้าน ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณร์รัตน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาดานการวิจัยของประเทศไทยในระยะยาว ประกอบด้วย 1. ทำวิจัยจากปัญหาของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยบางส่วนเน้นทำวิจัย เพราะต้องการตำแหน่งทางวิชาการ และทุนในการวิจัย จึงละเลยการทำวิจัยในหัวข้อที่ตอบสนองตอความต้องการของประเทศ 2. ปลุกฝ้ังวัฒนธรรมการวิจัยแก่นักศึกษา โดยเนนให้นักศึกษามีส่วนรวมในการวิจัย เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการทำวิจัย และ 3. บูรณาการการสอนพรอมงานวิจัย โดยใหงานวิจัยเป็นตัวสรององคความรู้ใหม่ไหแก่นักศึกษา.

อ่านตอที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558](#)